



เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง



นายสัทท ชัยทวีป

♦ **ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์**

♦ **ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์**

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ทศวรรษ ๕๐ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผมขอร่วมเป็นหนึ่งในพลังของสังคมที่มีสายธารต้นกำเนิดจากการเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหง

❖ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้โอกาสทางการศึกษาทำให้ผมได้มีโอกาสทำงานมีโอกาสพัฒนาตนเองจากเด็กชายลูกชาวนาที่ไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางใด หลังจากจบหลักสูตรนักเรียนจำทหารเรือ มารับราชการสังกัดกองทัพอากาศเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ จากนั้นได้เข้าสู่รั้วรามคำแหง สมัครเข้าเรียนเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ จนสำเร็จการศึกษาในสาขารัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ใช้เวลาเรียนจนจบหลักสูตรประมาณ ๓ ปี ทำให้มีวุฒิปริญญาตรีได้ไปต่อเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ นั้นเอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดรับสมัครข้าราชการจึงได้เข้าสอบและสอบได้จึงขอโอนสังกัดไปรับราชการที่กรมการปกครอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมาตามลำดับ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี มาตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน

❖ โอกาสทางการศึกษาของผมมักจะวนเวียนในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ สำเร็จหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ สำเร็จหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ) โดยผมจัดสรรเวลาว่างจากการทำงานเข้าศึกษาหาความรู้จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีลักษณะเปิดให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้หลากหลายวิธีการ ผมสามารถเลือกวิชาที่ต้องการเรียน สามารถเลือกวันเวลาสอบได้ด้วยตัวเอง และในปัจจุบันก็ยังสะดวกสบายด้วยเพราะว่ามีสาขาในจังหวัดต่างๆ ให้บริการ รวมทั้งการเรียนออนไลน์ทางสื่อต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมาก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-๑๙ มาเนิ่นนาน การเรียนของผมเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ คือ เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ทำให้ได้รับทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ ผมจึงภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจากการเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหง ที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม

❖ ขอบขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน และขอบขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ให้ทางเดินของชีวิต

งานสารสนเทศ

ม.รามคำแหง อำนาจเจริญ